

มหกรรม Biospain 2016 ได้รับความสนใจจาก นานาชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง



มาดริด-5 ก.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

การประชุมเทคโนโลยีชีวภาพนานาชาติครั้งที่ 8 หรือ Biospain 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งประเทศสเปน (ASEBIO) และสำนักงานพัฒนาธุรกิจของรัฐบาลแคว้นบาสก์ (SPRI) จะเปิดฉากระหว่างวันที่ 28-30 กันยายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการ Bilbao Exhibition Centre (BEC) ในเมืองบารากัลโด โดยในปีนี้มีองค์กรและบริษัทจากสหรัฐอเมริกาสนใจเข้าร่วมงานมากขึ้น

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20160902/403790LOGO>)

จอร์ดี มาร์ตี ประธาน ASEBIO กล่าวว่า “จากการไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติหลายงานเมื่อไม่นานมานี้ เราได้รู้ว่ามียักษ์ลงทุนและบริษัทต่างชาติจำนวนมากที่สนใจเข้ามาชมโครงการต่างๆในสเปนและต้องการเข้ามาทำธุรกิจที่นี่ โดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และละตินอเมริกา” ล่าสุด กลุ่มทุนระดับนานาชาติที่ลงทุนในด้านเภสัชกรรมได้ประกาศการลงทุนในสเปน แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีชีวภาพของสเปนมีความทันสมัยเทียบเท่ากับนานาชาติในแง่ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

ณ ขณะนี้ มี 20 ประเทศที่ยืนยันว่าจะเข้าร่วมงาน Biospain 2016 และทางผู้จัดคาดว่าจะงานในปีนี้จะใหญ่กว่าเดิมถึง 40%

ปัจจุบัน Biospain เป็นงานจับคู่ทางธุรกิจให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพงานใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยมีการจับคู่ทางธุรกิจแบบตัวต่อตัว 3,327 ครั้ง หรือเพิ่มขึ้นกว่า 320% เมื่อเทียบกับปี 2008 ที่มีการนำระบบจับคู่ทางธุรกิจ ONE(R) ของ EBD Group มาใช้เป็นครั้งแรก

ภายในงานจะมีการประชุมด้านการลงทุน Biospain Investment Forum ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดโปรแกรมคู่ขนานและกิจกรรมพบปะพูดคุยสำหรับชุมชนนักลงทุน

สำหรับการประชุมอื่นๆที่โดดเด่นในงานนี้ประกอบด้วย การประชุมสำหรับผู้ป่วยว่าด้วยโรคหายาก โรคปลอกประสาทอักเสบ และบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นขององค์กรผู้ป่วย รวมถึงวิธีการวินิจฉัยโรคแบบใหม่ วัคซีน โรคอัลไซเมอร์ อาหารและสุขภาพ นโยบายสาธารณะสำหรับนวัตกรรมเปิด เทคโนโลยีชีวภาพนาโน บิ๊กดาต้า วิธีการรักษาโรค

มะเร็งแบบใหม่ และเศรษฐกิจชีวภาพ

มหกรรม BioSpain ประกอบไปด้วยการแสดงสินค้า การจับคู่ทางธุรกิจ การประชุมด้านการลงทุน การประชุมด้านการฝึกอบรมและจ้างงาน รวมถึงการประชุมในหัวข้ออื่นๆ (พร้อมการประชุมคู่ขนาน) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยบรรดาสมาคมวิทยาศาสตร์ด้วย BioSpain เป็นงานระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก ในแง่ของจำนวนการจับคู่ทางธุรกิจ

มหกรรม Biospain 2014 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจัดแสดง 200 ราย บริษัทและหน่วยงานกว่า 850 แห่ง รวมถึงผู้แทนกว่า 1,850 คนจาก 37 ประเทศ โดยมีจำนวนการจับคู่ทางธุรกิจแบบตัวต่อตัวเพิ่มขึ้น 20% เป็น 3,327 ครั้ง

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของมหกรรม Biospain ประกอบด้วย Bioiberica , Merck , Pharmamar และ Celgene

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ลูเซีย เซซีเลีย

หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารของ ASEBIO และ BioSpain 2016

อีเมล: lcecilia@asebio.com

โทร. +(00)34-663-117-293

ที่มา: Biospain 2016